

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมอินทพาล์ม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ผู้มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพฯ	ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์สุภาพร บางใบ	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ	กรรมการ
๓. อาจารย์อภิชาติ งามรุ่งโรจน์	แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๔. อาจารย์พรพิมล อ่อนศรี	แทนคณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
๕. อาจารย์ปิยพงศ์ บางใบ	แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ	กรรมการ
๖. อาจารย์เอ็ม สายคำหน่อ	แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
๗. อาจารย์ ดร.กาญจน์ คุ่มทรัพย์	แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
๘. นางสาวณิชา เพชรรัตน์	หัวหน้างานหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ	กรรมการ
๙. นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล	หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล	กรรมการ
๑๐. อาจารย์ณัฐพล ชัยทวิชานันท์	รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ	กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางพัชรียา ศรีสด	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวชนากานต์ พิณเขียว	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้บันทึกการประชุม
๒. นางอรทัย เพชรบูรณิน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ให้ข้อมูล

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา รอบที่ ๑ Portfolio ข้อมูลตามที่คณะนํากลับไปทบทวนและส่งกลับมายังมหาวิทยาลัย จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (สืบเนื่องจากวาระที่ ๓.๔) เรื่อง คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา รอบที่ ๑ Portfolio ที่ประชุมมีมติให้แต่ละคณะนํากลับไปทบทวนคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาแล้วเข้ามายังที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการอีกครั้ง ซึ่งทางคณะได้ดำเนินการนํากลับไปทบทวน และได้ส่งคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา รอบที่ ๑ Portfolio มายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา รอบที่ ๑ Portfolio

๓.๒ เรื่อง ทุนอุดหนุนการศึกษาทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๕๐ ทุน จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (สืบเนื่องจากวาระที่ ๕.๒) เรื่อง ทุนอุดหนุนการศึกษาทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวนทั้งหมด ๕๐ ทุน ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปรับเปลี่ยนประกาศในการให้ทุนการศึกษาของนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งสถานศึกษาเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมได้รับทุนในแต่ละสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ ๑ โรงเรียน ๑ โดยให้แต่ละคณะกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาในแต่ละสาขาวิชา เพื่อจัดทำประกาศและแจ้งคุณสมบัติให้โรงเรียนที่ได้รับทุนทราบต่อไป ส่วนกรณีการพิจารณาจัดสรรทุนใหม่ จำนวน ๒ ทุน ให้ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประสานไปยังคณะและทำการทบทวนในการจัดสรรทุนใน ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง และสาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น เนื่องจากทั้ง ๒ หลักสูตร อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร

คณะ	สาขาวิชา	จำนวนทุน	สถานศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง -ศศ.บ.	๑	โรงเรียนเนินพิทยาคม อ.เมือง
	นิติศาสตร์ -น.บ.	๑	โรงเรียนเมืองрадวิทยาคม อ.หล่มเก่า
	พัฒนาสังคม -ศศ.บ.	๑	โรงเรียนฤทัยทิพย์
	การบริหารงานท้องถิ่น -ร.บ.บ.	๑	โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์
	ภาษาอังกฤษ -ศศ.บ.	๑	โรงเรียนบ้านโคกมน อ.น้ำหนาว
	ภาษาอังกฤษธุรกิจ -ศศ.บ.	๑	โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ อ.ศรีเทพ
	รัฐประศาสนศาสตร์ -ร.บ.บ.	๑	โรงเรียนโคกปรังวิทยาคม อ.วิเชียรบุรี
	รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง) -ร.บ.	๑	โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา)
	ศิลปกรรม -ศศ.บ.	๑	โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม อ.น้ำหนาว
	สารสนเทศศาสตร์ -ศศ.บ.	๑	โรงเรียนเพชรละครวิทยา อ.หนองไผ่
รวมจำนวนทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		๑๐	
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เกษตรศาสตร์(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) -วท.บ.	๒	โรงเรียนวังพิถกุลพิทยาคม อ.บึงสามพัน
			โรงเรียนตัววีวิทยาคม อ.หล่มสัก
	เกษตรศาสตร์(การจัดการการเกษตร) -วท.บ.	๑	โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมฯ อ.หล่มสัก
	เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์) -วท.บ.	๑	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗

คณะ	สาขาวิชา	จำนวนทุน	สถานศึกษา
รวมจำนวนทุนคณะครุศาสตร์		๑๐	
วิทยาการจัดการ	เศรษฐศาสตร์ -ศ.บ.	๒	โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อ.หล่มสัก โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม อ.วังโป่ง
	การจัดการ -บธ.บ.	๑	วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
	การจัดการทรัพยากรมนุษย์ -บธ.บ.	๒	โรงเรียนวัชรชัย อ.เมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม อ.เมือง
	การตลาด -บธ.บ.	๑	โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม อ.หนองไผ่
	การท่องเที่ยวและโรงแรม -บธ.บ.	๑	วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ อ.เมือง
	การประชาสัมพันธ์ -นศ.บ.	๑	โรงเรียนบ้านดงน้ำเต้อ อ.หล่มสัก
	บัญชี -บช.บ	๑	โรงเรียนหนองไผ่ อ.หนองไผ่
	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ -บธ.บ.	๑	โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อ.หล่มสัก
	รวมจำนวนคณะวิทยาการจัดการ		๑๐
รวมจำนวนทุนทั้งหมด		๕๐	

มติที่ประชุม รับทราบ ทุนอุดหนุนการศึกษาทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๕๐ ทุน และมอบผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำเนินการทบทวนและพิจารณาการจัดสรรทุน จำนวน ๒ ทุน แทน ๒ สาขาวิชาที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร

๓.๓ เรื่อง การเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ของคณะครุศาสตร์ จำนวน ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ปฐมวัยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (สืบเนื่องจากวาระที่ ๕.๙) เรื่อง การเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ของคณะครุศาสตร์ มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทำหนังสือแจ้งไปยังคณะครุศาสตร์ให้มีการแก้ไขข้อมูลตามที่คณะกรรมการเสนอแนะและดำเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติมมายัง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งสาขาวิชาได้ดำเนินการตามมติเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ การเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ของคณะครุศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ เรื่อง การขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ และ CMU Open House ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรูปแบบในการจัดงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการหลักสูตร การให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษา การบรรยายทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ทั้งนี้สามารถแจ้งความจำนงและชำระค่าเช่าคูปอง ภายในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม รับทราบ การขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

ในการพิจารณาในการให้ทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วนที่ประชุมเสนอให้ มีการเปิดหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครุ นั้น อาจจะต้องมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ การสรุปมติที่ประชุมในโครงการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

๔.๗ เรื่อง ตารางการออกแนะแนวการศึกษาต่อในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และในเขตพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งได้นำเข้าในวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมโครงการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิต ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยให้ตัวแทนสถานศึกษาต่างๆ รับทราบแนวทางการแนะแนวการศึกษาต่อ ในช่วงระหว่างวันที่ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกิจกรรมของทางสถานศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะทำหนังสือแจ้งกำหนดการออกแนะแนวไปยังสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษายืนยันกลับมายังมหาวิทยาลัย ในการกำหนดเป็นตาราง การออกแนะแนวต่อไป ทั้งนี้ที่ประชุม ได้ขอความร่วมมือสาขาวิชาจัดโครงการแนะแนวเข้าร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการออกแนะแนว และสาขาวิชาอาจมีการกำหนดงบประมาณของสาขาวิชาเอง สำหรับการออกแนะแนวไว้ประมาณ ๓,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท โดยสาขาวิชาจะต้องกำหนดวันในการออกแนะแนว เพื่อให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สามารถนำไปจัดไว้ในตารางกลางในการออกแนะแนวได้ หากสาขาวิชาไม่มีโครงการรองรับกิจกรรมและมีการดำเนินการออกแนะแนวร่วมกันแล้ว ให้รายงานข้อมูลให้คณะและมหาวิทยาลัยทราบต่อไป ซึ่งสาขาวิชาสามารถนำไปตอบการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการรับเข้านักศึกษา ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการแนะแนวการศึกษา อาจจะมีการจัดกิจกรรม Open House ร่วมกับสัปดาห์วิทยาศาสตร์ หรือใช้สื่อโซเชียล ในการแนะแนวสาขาวิชาผ่านสื่อดิจิทัลและอีพ็ลเล็ตไฟล์ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งให้รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา เสนอแนวทางในการออกแนะแนวร่วมกับสาขาวิชา เพื่อให้นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อ เกิดความน่าสนใจและใช้เวลาไม่นานในการออกแนะแนว

วันที่	กลุ่มที่ ๑		กลุ่มที่ ๒	
	เช้า ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	บ่าย ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐	เช้า ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	บ่าย ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐
อังคาร ๓๑ ต.ค. ๖๐	โรงเรียนเพชรพิทยาคม	โรงเรียนวิทยานุกูลนารี	โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย เพชรบูรณ์	โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
พุธ ๑ พ.ย. ๖๐	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์	วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์	โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม	โรงเรียนตัววิทยาคม
พฤหัสบดี ๒ พ.ย. ๖๐	วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์	โรงเรียนวัชรชัย	โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์	โรงเรียนเมตตาวิทยา
อังคาร ๗ พ.ย. ๖๐	โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา)	โรงเรียนเนินพิทยาคม	โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม	โรงเรียนบ้านโคกมน
พุธ ๘ พ.ย. ๖๐	โรงเรียนพัชรพิทยาคม	โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา	โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม	โรงเรียนบ้านสงเปลือย
พฤหัสบดี ๙ พ.ย. ๖๐	โรงเรียนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)	โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม	โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์	โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
อังคาร ๑๔ พ.ย. ๖๐	โรงเรียนหนองไผ่	โรงเรียนชัยบอนวิทยาคม	โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม	โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
พุธ ๑๕ พ.ย. ๖๐	โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม	โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ	โรงเรียนเมืองрадวิทยาคม	โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่อง พิจารณา อนุมัติสำเร็จการศึกษา จำนวน ๑๘ คน นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล แจ้งว่าได้รวบรวมรายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่เรียนครบตามหลักสูตรแล้ว เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมให้คณะกรรมการพิจารณา ในครั้งนี้จำนวน ๑๘ คน ในจำนวนทั้งหมดนี้ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิ การสำเร็จการศึกษาเดิมของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๑๘ คน ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งเป็นภาคปกติและภาค กศ.ปช. แยกตามหลักสูตรได้ดังนี้

ภาคปกติ

หลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต	จำนวน	๑	คน
หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	จำนวน	๒	คน
หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	จำนวน	๔	คน
หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	จำนวน	๑	คน
หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต	จำนวน	๑	คน
หลักสูตรปริญญาบัญชีบัณฑิต	จำนวน	๒	คน
หลักสูตรปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต	จำนวน	๑	คน

ภาค กศ.ปช.

หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต	จำนวน	๑	คน
หลักสูตรปริญญาบัญชีบัณฑิต	จำนวน	๕	คน

มติที่ประชุม อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน ๑๘ คน พร้อมทั้งมอบนายทะเบียนตรวจสอบข้อมูล โดยละเอียดอีกครั้ง ก่อนนำเข้าสู่สภาวิชาการต่อไป

๕.๒ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติขั้นตอน การเปิด - ปิดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรใหม่ จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติขั้นตอน การเปิด - ปิดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ และให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งต่อไป ซึ่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนการเปิด - ปิดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นควรให้ใช้แนวทางในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการอ้างอิงการพิจารณา การเปิด - ปิดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรใหม่ร่วมด้วย พร้อมทั้งให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติขั้นตอน การเปิด - ปิดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรใหม่ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการปรับปรุงหลักสูตร และให้รวมเป็นประกาศเดียว

มติที่ประชุม เห็นชอบ การปรับแก้ไขประกาศ พร้อมขั้นตอนของระบบและกลไกมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติขั้นตอนการเปิด - ปิดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพิ่มเติมโดยมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พิจารณาการปรับแก้ไขประกาศฯ และให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งต่อไป

๕.๓ เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากข้อมูลที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการสรุปข้อมูลเกณฑ์การใช้คะแนนในการคัดเลือกนักศึกษาในการคัดเลือกนักศึกษาระบบใหม่ TCAS (Thai university Central Admission System) พบว่า มีบางสาขาวิชาใช้คะแนน GAT/PAT/ONET ในรอบแรกๆ ของการรับนักศึกษา ซึ่งขัดแย้งกับการประกาศผลสอบของส่วนกลาง เนื่องจากผลสอบประกาศช่วงต้นเดือนเมษายนและสามารถใช้คะแนน GAT/PAT/ONET ได้ในรอบที่ ๓ ประมาณกลางเดือนเมษายน ทั้งนี้ในการรับสมัครนักศึกษา รอบที่ ๑ - ๒ มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติและดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเอง และในรอบที่ ๓ - ๕ ให้สาขาวิชาเป็นผู้กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ เรื่อง รายงานผล Business plan ของคณะครุศาสตร์ เพื่อการพัฒนาครูท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้อัตราตำแหน่งที่แน่นอนแล้ว จำนวน ๙ ตำแหน่ง ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ๗ ตำแหน่ง และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๒ ตำแหน่ง ส่วนอีก ๒ สาขาวิชาที่คาดว่าจะได้ตำแหน่งเพิ่มอีก จำนวน ๑๖ ตำแหน่งและรอเข้าที่ประชุมในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน ๙ ตำแหน่ง และสาขาวิชาภาษาอังกฤษจำนวน ๗ ตำแหน่ง

มติที่ประชุม รับทราบ การรายงานผล Business plan ของคณะครุศาสตร์ เพื่อการพัฒนาครูท้องถิ่น

ประธาน กล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๕ น.



(นางสาวชนากานต์ พิณเขียว)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางพัชริยา ศรีสด)

หัวหน้าสำนักงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการผู้ตรวจรายงานการประชุม



(อาจารย์ณัฐพล ชัยวิชานันท์)

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการและเลขานุการผู้ตรวจรายงานการประชุม